

Trading Range

ออกข้างอิงทางลง

1400 - 1435

หุ้นเด่นประจำวัน



KKP: สิ้นเชื้อ ณ สิ้นเดือน พ.ย. เติบโตสูงที่สุดในกลุ่ม รายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตสูงจากมูลค่าการซื้อขายใน ดลท. ที่เพิ่มขึ้นมาก



VGI: บ.ร่วม KEX (Kerry) เป็นผู้นำตลาดนำส่งพัสด่วนและมีการเติบโตสูง จะเข้า IPO 24 ธ.ค. ราคา 28 บ. ทำให้มีกำไรที่ยังไม่รับรู้ 3.2 พันลบ. และคาดกำไร 3Q64 ดีขึ้น q-q จาก High Season

ตลาดหุ้นวันนี้

- ออกข้างอิงทางลง:** คาดตลาดหุ้นไทยเข้านี้แกว่งตัวอิงทางลงเพื่อสร้างฐานในกรอบ 1400 – 1435 จุด ยังคงมองแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 1400 จุด โดยประเด็นหลักที่คอยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกในช่วงนี้คือ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดการกลายพันธุ์ในอังกฤษ และเริ่มมีความกังวลว่าไวรัสดังกล่าวอาจแพร่เข้าไปในสหรัฐเรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานการณ์ในประเทศติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างใกล้ชิดหลังเริ่มพบผู้ติดเชื้อตามแต่ละจังหวัดมากขึ้น จึงอาจเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และวันนี้ติดตามผลประชุม กนง.
- US CDC เผย ไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษอาจเข้ามาในสหรัฐแล้ว:** วานนี้หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษที่มีความสามารถในการแพร่ระบาดรวดเร็วกว่าเดิมถึง 70% อาจจะมาในสหรัฐเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ตลาดหุ้นในสหรัฐเมื่อคืนนี้ต่างปิดตัวในแดนลบแม้จะมีความคืบหน้ากรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐชุดใหม่กว่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สรอ.ก็ตาม
- นายกฯ แถลงสถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่:** เย็นวานนี้นายกฯ เผยผลกระทบของ COVID-19 ต่อไทย ได้แก่ 1) เศรษฐกิจทั่วโลกจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งแน่นอนว่ารวมไทยด้วย 2) มาตรการระงับมาตรการผ่อนคลา่ยชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย และ 3) ยกการ์ดให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ จะมีการควบคุมควมอย่างใดหรือต้องงัดจัด ซึ่งจะพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุม ศบค. สัปดาห์นี้ ทางฝ่ายแนะนำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะหากสถานการณ์แยลงกว่าเดิมมาก ยังมีความเป็นไปได้ที่นายกฯ อาจพิจารณาสั่ง Lockdown บางส่วนเป็นการชั่วคราว
- วันนี้ติดตามผลการประชุม กนง.:** ทางฝ่ายคาด กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 0.50% แต่แนะนำให้รอดูการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีหน้าและมาตรการควบคุมค่าเงินบาทหลังเงินบาทยังอยู่ในแนวโนมแข็งค่า แม้อ่อนค่ากลับมาเหนือ 30 บาท/ดอลลาร์ ในระยะสั้นหลังพบการติดเชื้อภายในประเทศ

Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้

- ถือ **COM7** (เป้ากำไรระยะสั้น 39.25 บ. Cut Loss 36.00 บ.) และ **TVO** (เป้ากำไรระยะสั้น 34.75 บ. Cut Loss 31.50 บ.)

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance

